

มุมมองของผู้บริหารในปี 2559

- รายได้จากการขายและการให้บริการ** > คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5 จากปี 2558
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม** > รับรู้ผลการดำเนินงานของเอไอเอสในสัดส่วนร้อยละ 40.45
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า** > รับรู้ผลการดำเนินงานของแอลทีซีและไอ ซีอปปิ่งตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วงเงินงบประมาณสำหรับ Venture Capital** > ไม่เกินปีละ 200 ล้านบาท
- อัตราการจ่ายเงินปันผล** > คาดว่าจะคงอัตราการจ่ายเงินปันผลเช่นเดิม

รายได้จากการขายและการให้บริการ: ในการจัดท่างบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชี อินทัชต้องนำกิจการที่อินทัชมีอำนาจควบคุมมารวม ทำให้รายได้จากการขายและการให้บริการในงบการเงินรวมประกอบด้วย รายได้จากการขายและการให้บริการของกลุ่มไทยคม และไอทีเอเอส โดยรายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2558 เติบโตขึ้นร้อยละ 5 จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการดาวเทียม โดยเฉพาะดาวเทียมไทยคม 7 ที่เริ่มให้บริการตั้งแต่ไตรมาส 4/2557 และสามารถขายช่องสัญญาณดาวเทียมได้เต็มร้อยละ 100 ในไตรมาส 4/2558 โดยรายได้จากการขายและให้บริการเติบโตตามประมาณการที่ร้อยละ 5-7 ทั้งนี้ในปี 2559 รายได้จากการขายและให้บริการของไทยคมยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากความต้องการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมที่ยังมีอยู่ ทั้งดาวเทียมแบบทั่วไปและดาวเทียมบรอดแบนด์ ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค นอกจากนี้ไทยคมคาดว่าจะนำดาวเทียมไทยคม 8 ขึ้นสู่วงโคจรในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 ซึ่งจะเป็นปัจจัยผลักดันรายได้ไทยคมให้เติบโตขึ้นอีกทางหนึ่ง และผลักดันให้รายได้จากการขายและการให้บริการของอินทัชเติบโตได้ร้อยละ 3-5 ในปี 2559 นอกจากนี้ ไทยคมอยู่ระหว่างศึกษาการจัดสร้างดาวเทียมบรอดแบนด์ดวงใหม่ เพื่อสนองตอบความต้องการใช้ช่องสัญญาณของลูกค้าในประเทศต่างๆ ที่ดาวเทียมไทยคม 4 ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ ปัจจุบันไทยคมมีดาวเทียมแบบทั่วไปจำนวน 3 ดวงที่อยู่ในวงโคจร ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 5 ไทยคม 6 และไทยคม 7 โดยมีจำนวนช่องสัญญาณของดาวเทียมรวม 87 ช่องสัญญาณ และมีดาวเทียมประเภทบรอดแบนด์จำนวน 1 ดวงคือ ดาวเทียมไทยคม 4 ขณะที่รายได้ของไอทีเอเอสมีการเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน แต่มีสัดส่วนรายได้น้อยมากเมื่อเทียบกับรายได้จากธุรกิจของกลุ่มไทยคม

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม: ในการรับรู้ผลการดำเนินงานจากบริษัทร่วมตามมาตรฐานการบัญชี อินทัชต้องนำกิจการที่อินทัชมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญมาบันทึกผลการดำเนินงานตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ทั้งนี้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในเอไอเอสที่อินทัชมีสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 40.45 โดยรายได้จากการให้บริการ (ที่ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย) ของเอไอเอสในปี 2558 เติบโตที่ร้อยละ 2.2 ซึ่งต่ำกว่าประมาณการณที่ร้อยละ 3 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมาเติบโตต่ำกว่าคาดซึ่งกดดันภาวะการใช้จ่ายของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการใช้งานด้านเสียงลดลงแต่การใช้งานด้านข้อมูลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการข้อมูลของเอไอเอสเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 27 เนื่องจากปริมาณการใช้งานข้อมูลเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยที่ 1.48 กิกะไบต์ต่อเดือนต่อคน ณ สิ้นไตรมาส 4/2557 มาเป็น 2 กิกะไบต์ต่อเดือนต่อคน ณ สิ้นไตรมาส 4/2558 และอัตราการถือครองสมาร์ตโฟนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 39 ณ สิ้นปี 2557 มาอยู่ที่ร้อยละ 59 ณ สิ้นปี 2558

ในปี 2559 คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจจะมีการเติบโตดีขึ้นกว่าปี 2558 เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของภาครัฐ ทางด้านภาวะอุตสาหกรรมคาดว่าจะมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นในด้านคุณภาพและการนำเสนอคอนเทนต์ใหม่ๆ โดยเอไอเอสคาดว่าจะรายได้จากการให้บริการ (ที่ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย) จะคงที่จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการหยุดให้บริการ 2G ขณะเดียวกันเอไอเอสสามารถให้บริการ 4G บนคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ที่ได้รับใบอนุญาตเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยได้ขยายโครงข่าย 4G ไปแล้วถึง 42 จังหวัดและคาดว่าจะขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม 77 จังหวัดหรือครอบคลุมประชากรร้อยละ 50 ได้ภายในสิ้นปีนี้ ขณะเดียวกันเอไอเอสยังคงเดินหน้าลงทุนขยายโครงข่าย 3G เพื่อให้มีการครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเอไอเอสได้ตั้งงบลงทุนในปี 2559 ไว้ทั้งสิ้น 4 หมื่นล้านบาท โดยเป็นการลงทุนขยายโครงข่าย 4G เป็นหลัก ในปีนี้เอไอเอสคาดว่าจะอัตรา EBITDA margin จะลดลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 37-38 ต่ำกว่าปี 2558 ที่ร้อยละ 45.6 เนื่องจากการคาดการณ์รายได้ที่คงที่ ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายลูกค้าจากโครงข่าย 2G มาเป็น 3G รวมทั้งค่าใช้จ่ายจากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับไอที แมตต์ทุนค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้จะลดลงเหลือใกล้เคียงร้อยละ 5.25 ก็ตาม นอกจากนี้เอไอเอสยังคงกลยุทธ์การขายเครื่องโทรศัพท์ราคา ย่อมเยา แต่คาดว่าจะการแข่งขันจะไม่รุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมา มีผลให้รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์จะคงที่ โดยมีอัตรากำไรจากการขายเครื่องได้ที่ร้อยละ 3-4 จากการประเมินผลการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 เอไอเอสคาดว่าจะสามารถคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 100 ได้

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า: เป็นการรับรู้ผลกำไรจากบริษัทร่วมค้าได้แก่ แอลทีซี และไฮ ซ็อบปิ้ง โดย แอลทีซีเป็นบริษัทร่วมค้าที่ลงทุนโดยไทยคม มีรายได้และผลกำไรที่เติบโตต่อเนื่องจากจำนวนผู้ใช้งาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยแอลทีซียังคงเป็นผู้นำที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มากที่สุดที่ร้อยละ 52 ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47 ณ สิ้นปี 2557 โดยในปีที่ผ่านมาไทยคมรับรู้ผลกำไรจาก แอลทีซีที่ 194 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 40 ล้านบาทหรือร้อยละ 26 จากปี 2557 นอกจากนี้ในปี 2558 แอลทีซีได้รับการต่ออายุ สิทธิในการดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปอีก 25 ปี คือจากปี 2565 จนถึงปี 2589 โดยการต่ออายุสิทธิดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและการเติบโตไปในอนาคตของแอลทีซี

ขณะที่ไฮ ซ็อบปิ้ง เป็นบริษัทร่วมค้าที่ลงทุนโดยอินทัชภายใต้บริษัท อินทัช มีเดีย ในสัดส่วนร้อยละ 51 หรือคิดเป็นเงิน ลงทุนที่ 255 ล้านบาท ได้เริ่มธุรกิจเมื่อต้นปี 2559 ที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นความนิยมในการซื้อสินค้าผ่านสื่อ โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต การลงทุนในธุรกิจโฮมซ็อบปิ้งนี้ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ที่น่าเสนอให้ผู้บริโภค เข้าถึงรายละเอียดของสินค้าและบริการโดยใช้สื่อทีวี โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต อีกทั้งธุรกิจโฮมซ็อบปิ้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของกลุ่มอินทัชได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจดาวเทียม และธุรกิจ อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูง โดยคาดการณ์ว่าในปี 2563 ธุรกิจทีวีโฮมซ็อบปิ้งจะมีมูลค่าตลาดประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งไฮ ซ็อบปิ้งตั้งเป้าหมายที่จะมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 20 ภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สำหรับในปีนี้ คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งได้มีการออกอากาศผ่านทางโทรทัศน์บนช่องดาวเทียม PSI 49 และ 444 DTV 37 และ 55 GMMZ 45 และ 61 BIG4 40 และ 70 รวมทั้งทาง AIS Playbox

Venture capital: ภายใต้โครงการ InVent อินทัชจะเข้าไปถือหุ้นในแต่ละกิจการด้วยสัดส่วนประมาณไม่เกินร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของกิจการเหล่านั้นยังคงไม่มากนัก เราประมาณการว่าจะใช้เงินลงทุนปีละไม่เกิน 200 ล้านบาท เพื่อลงทุนในกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลคอน เทนต์ โดยเข้าลงทุนธุรกิจที่อยู่ในระดับ series A หรือ B คือมีการพัฒนาสินค้าหรือบริการมาระดับหนึ่งแล้วและต้องการ เงินลงทุนเพิ่มเพื่อพัฒนาต่อ ซึ่งธุรกิจที่อยู่ในระดับดังกล่าวมีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบัน โดย ณ สิ้นปี 2558 อินทัชได้ ลงทุนไปแล้วทั้งสิ้น 8 บริษัท โดยเป็นการเข้าลงทุนใหม่ 4 บริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยบริษัท ซินโนส จำกัด (ผู้ผลิตและพัฒนาเกมบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟน) บริษัท เพลย์เบสส์ พีทีอี ลิมิเต็ด (ให้บริการและพัฒนาระบบการประยุกต์ แนวคิดจากเกมไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ) บริษัท กอล์ฟดิกก จำกัด (พัฒนาแอปพลิเคชันการจอบสนามกอล์ฟผ่านสมาร์ต โฟน) และบริษัท ซอปสปอท โมบิลิตี้ พีทีอี ลิมิเต็ด (พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับซื้อขายของออนไลน์ในรูปแบบโซเชียล คอมเมอร์ซ) โดยเมื่อต้นปี 2559 ที่ผ่านมา อินทัชได้ขายเงินลงทุนในบริษัท คอมพิวเตอร์โลจิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ อินทัชได้เข้าลงทุนตั้งแต่ปี 2556 เพื่อให้บริษัทดังกล่าวเติบโตต่อไปโดยการใช้ศักยภาพของผู้ร่วมลงทุนใหม่ได้อย่าง เต็มที่

ผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท: เนื่องจากอินทัชประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน ในบริษัทต่าง ๆ ดังนั้นรายได้หลักจึงมาจากเงินปันผลของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย โดยในปีที่ผ่านมา อินทัชมีรายได้ จากเงินปันผลที่ 15,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2557 โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2558 อยู่ที่ 442 ล้าน บาท ตามประมาณการที่บริษัทคาดไว้ที่ 400-450 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานและ ค่าใช้จ่ายในการหาธุรกิจใหม่และธุรกิจร่วมลงทุน ในปี 2559 บริษัทคาดว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารจะอยู่ที่ 400-450 ล้าน บาท ใกล้เคียงกับปี 2558 เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่เพิ่มขึ้นในการหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ

อัตราการจัดจ่ายเงินปันผล: อินทัชมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงิน เฉพาะบริษัท โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการบริหารแล้ว อินทัชนำกำไรที่เหลือนั้นจ่ายเงินปัน ผลให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมด และในปี 2559 อินทัชคาดว่าจะยังคงดำเนินการปฏิบัติเช่นนี้ได้ต่อไป

ปัจจัยสำคัญที่อาจมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ในอนาคต

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือ ผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทที่เข้าลงทุน จึงเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทด้วย

ทั้งนี้โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าวได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 ของเอไอเอสและไทยคม ในหัวข้อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

เหตุการณ์สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 กลุ่มอินทัชได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ มีผลให้นโยบายการบัญชีของกลุ่มอินทัชเปลี่ยนแปลงจากนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่มีผลกระทบที่สำคัญต่องบการเงินของกลุ่มอินทัช ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 ("IFRS 10") – งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 ("IFRS 11") – การร่วมกิจการ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ("IFRS 12") – การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 ("IFRS 13") – การวัดมูลค่ายุติธรรม

จากการถือปฏิบัติตาม IFRS 10 และ IFRS 11 กลุ่มอินทัชได้ปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินรวม (ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยกลุ่มอินทัชต้องรวมงบการเงินของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ("ซีเอสแอล") (ถือหุ้นโดยบริษัททยอยของไทยคม) ในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท รวมถึงการรวมงบการเงินของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขายที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท เนื่องจากการบริหารเงินลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกลุ่มอินทัช นอกจากนี้กลุ่มอินทัชต้องรับรู้และบันทึกเงินลงทุนใน Shenington Investment Pte Limited ("SHEN") (ถือหุ้นโดยไทยคม) ตาม วิธีส่วนได้เสีย แทน วิธีรวมตามสัดส่วน โดยข้อมูลที่แสดงเปรียบเทียบได้ปรับปรุงใหม่ให้สามารถเปรียบเทียบได้กับข้อมูลทางการเงินในปีปัจจุบันแล้ว ทั้งนี้โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อที่ 3

ส่วนผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม IFRS 12 และ IFRS 13 มีผลเฉพาะต่อการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกลุ่มอินทัช

การเปิดให้บริการ 4G บนระบบใบอนุญาตคลื่น 1800MHz

หลังจากได้รับใบอนุญาตคลื่น 1800MHz จากการประมูลในเดือนพฤศจิกายน 2558 กลุ่มเอไอเอสได้เปิดให้บริการ 4G อย่างเป็นทางการในวันที่ 26 มกราคม 2559 โดยมีโครงข่ายครอบคลุม 42 จังหวัด และยังคงขยายโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุม 77 จังหวัด ภายในกลางปี 2559 อีกทั้งกลุ่มเอไอเอสตั้งเป้าให้ลูกค้าที่ยังคงใช้บริการ 2G บนระบบสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการของคลื่น 900MHz หันมาใช้บริการ 3G โดยกลุ่มเอไอเอสดังกล่าวยังคงพัฒนาคุณภาพของโครงข่าย 3G-2.1GHz บนระบบใบอนุญาต ทั้งด้านความจุและความครอบคลุมของโครงข่ายเพื่อรองรับลูกค้า 2G ที่จะย้ายมาใช้งาน กลุ่มเอไอเอสได้กำหนดพื้นที่ที่จะต้องลงทุนเพื่อวางโครงข่ายเพิ่มเติม เพื่อให้โครงข่าย 3G-2.1GHz สามารถทดแทนโครงข่าย 2G-900MHz ได้อย่างสมบูรณ์

ธุรกิจดาวเทียม

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ไทยคมประสบความสำเร็จจากการขายช่องสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม 7 ได้ครบร้อยละ 100 หลังจากขายช่องสัญญาณดาวเทียมให้แก่ บริษัท แกรนท์ อินเวสเทรต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ฮินดูจา เวนเจอร์ส จำกัด เพื่อใช้ในการให้บริการเคเบิลทีวีดิจิตอลผ่านระบบเทคโนโลยี Headend-In-The-Sky (HITS) ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยส่งสัญญาณเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างราบรื่น และยังเป็น การอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเลือกช่องรายการบนดาวเทียม ซึ่งให้บริการได้ครอบคลุมประเทศอินเดีย

ธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาว

แอลทีซี มีผลประกอบการและฐานลูกค้าเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดทั้งในส่วนของการดำเนินงานและจำนวนผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและเครือข่าย การเสนอดาต้าแพคเกจที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า รวมถึงการทำตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2558 แอลทีซีมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 51.98 ของตลาดรวม

สรุปผลคำชี้ขาดในข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการของไอทีวี

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้การบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ("สปน.") ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ชำระค่าเสียหายแก่ไอทีวีเป็นเงิน 2,890 ล้านบาท ขณะเดียวกันไอทีวีต้องกลับมาปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ โดยต้องชำระค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างพร้อมดอกเบี้ย เป็นเงินรวม 2,890 ล้านบาท ให้แก่ สปน. ทั้งไอทีวี และ สปน. ต่างขดเชยให้แก่กันเป็นเงิน 2,890 ล้านบาท เท่ากัน สามารถนำมาหักกลบลบกันแล้วต่างไม่ต้องชำระหนี้ต่อกัน ค่าขออื่นของไอทีวี และ สปน. นั้น ไม่ให้ตามที่ขอ

อย่างไรก็ดีแม้ว่าคำชี้ขาดมีผลเป็นที่สุดและผูกพันทั้งสองฝ่าย แต่หากฝ่ายใดเห็นว่ามีความสามารถขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดได้ตามกฎหมายและมีความประสงค์จะคัดค้านคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ อาจใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด (ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39) ทั้งนี้งบการเงินของไอทีวียังไม่ได้รวมรายการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์อันไม่แน่นอนดังกล่าว

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

	เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวดผลการดำเนินงาน	อัตราการจ่าย เงินปันผล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลรวม (ล้านบาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 มกราคม 2558 – 26 มีนาคม 2558	2.23	7,142	24 เมษายน 2558
มติที่ประชุมคณะกรรมการ	27 มีนาคม 2558 – 12 สิงหาคม 2558	2.40	7,692	10 กันยายน 2558

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มีนาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 2.47 บาท คิดเป็นเงินปันผลประมาณ 7,920 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ของบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ของแต่ละสายธุรกิจ (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	2557		2558		%YoY
ธุรกิจของบริษัท	13,948	94%	14,913	93%	7%
ธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ	14,538	98%	15,854	99%	9%
ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจ在其他ประเทศ	659	4%	874	5%	33%
ธุรกิจอื่น	(216)	-1%	(247)	-2%	15%
การดำเนินงานที่ยกเลิก *	(65)	0%	1	0%	-102%
ปรับปรุงรายการบัญชีระหว่างกัน **	(14,103)	-96%	(15,317)	-95%	9%
กำไรสุทธิรวม	14,761	100%	16,078	100%	9%

* ผลกำไร(ขาดทุน)ของเมทซ์บ็อกซ์ ซึ่งยกเลิกการดำเนินงาน เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

** ส่วนใหญ่เป็นรายการปรับปรุงเงินปันผลระหว่างกัน

งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มอินทรีมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 16,078 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียใน เอไอเอส ซึ่งเป็นบริษัทร่วมและเป็นบริษัทหลักในการดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายในประเทศของกลุ่มอินทรี โดยบริษัทมีส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในเอไอเอส สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 15,854 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54 ของรายได้รวม และร้อยละ 99 ของกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของกำไรในธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจ在其他ประเทศจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไไป

ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ธุรกิจของบริษัท (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2557	2558	%YoY
รายได้เงินปันผล	14,383	15,294	6%
ค่าใช้จ่าย	(508)	(442)	-13%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	13,948	14,913	7%

รายได้เงินปันผล ในปี 2558 บริษัทมีรายได้เงินปันผลส่วนใหญ่มากจากเอไอเอสและไทยคม ในอัตราหุ้นละ 12.46 บาท เป็นเงิน 14,986 ล้านบาท และในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นเงิน 293 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ได้รับในอัตราหุ้นละ 11.79 บาท เป็นเงิน 14,180 ล้านบาท และในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงิน 203 ล้านบาท ตามลำดับ

ค่าใช้จ่าย บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 13 จากปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท เมทซ์บ็อกซ์ จำกัด สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงาน

ธุรกิจโทรคมนาคม ไร้สายภายในประเทศ (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2557	2558	%YoY
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน กลุ่มเอไอเอส ตามวิธีส่วนได้เสีย	14,538	15,854	9%

ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในกลุ่มเอไอเอส เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2557 โดยกำไรสุทธิของกลุ่มเอไอเอส สำหรับปี 2558 มีจำนวน 39,152 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 36,033 ล้านบาท ในปี 2557 หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการ ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลง สหกับการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย

รายได้ของกลุ่มเอไอเอส ในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นผลจาก

- **รายได้จากการให้บริการข้อมูล** เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือมากขึ้น ตามอัตราการใช้สมาร์ตโฟนที่เพิ่มขึ้น
- **รายได้จากการขายซิมและโทรศัพท์** เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปี 2557 โดยเป็นผลจากการส่งเสริมการขายโทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการทำแคมเปญแลกเครื่อง ส่งผลให้กำไรจากการขายโทรศัพท์ลดลง

สุทธิกับ

- **รายได้จากการให้บริการเสียง** ลดลงร้อยละ 12 จากปีก่อน เนื่องจากการให้บริการข้อมูลเพื่อทดแทนการโทรมากขึ้น

ต้นทุนของกลุ่มเอไอเอส ในปี 2558 ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจาก

- **ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้** ลดลงร้อยละ 27 จากความสำเร็จในการสนับสนุนลูกค้าให้มาใช้บริการ 3G ซึ่งอยู่บนระบบใบอนุญาตที่มีต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ลดลง

สุทธิกับ

- **ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย** เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2557 เนื่องจากการขยายโครงข่าย 3G บนระบบใบอนุญาต 2.1GHz รวมถึงค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตของคลื่นความถี่ 2.1GHz และ 1800MHz สหกับการลดลงของค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ 2G หลังจากสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการสิ้นสุดลงในไตรมาส 3/2558
- **ต้นทุนขายซิมและโทรศัพท์** เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปี 2557 ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ อย่างไรก็ตามผลจากการทำแคมเปญแลกเครื่องโทรศัพท์ ส่งผลให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ ทำให้กำไรจากการขายโทรศัพท์ลดลง
- **ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย** เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ตามจำนวนสถานีฐาน 3G ที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มเอไอเอส ในปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากการส่งเสริมการขายและโฆษณาเพื่อสร้างแบรนด์ รวมถึงแคมเปญแลกเครื่องโทรศัพท์ และแคมเปญอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไฟเบอร์ ส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน

ธุรกิจดาวเทียมและ ธุรกิจ在其他ประเทศ (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2557	2558	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	11,893	12,453	5%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(6,056)	(6,287)	4%
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(985)	(1,067)	8%
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	(2,862)	(2,117)	-26%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	154	194	26%
รายได้อื่น	181	489	170%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	71	(595)	-938%
กำไรสุทธิ	1,514	2,306	52%
ส่วนแบ่งผลกำไรของกลุ่มบริษัท	659	874	33%

กำไรสุทธิของกลุ่มไทยคมในปีเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไป และการเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นจากกำไรจากการขาย (Capital gain) เงินลงทุนชั่วคราวในบริษัท ซินเนอร์โทน คอมมิวนิเคชั่น คอร์ปอเรชั่น (Synertone) บางส่วน และค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารที่ลดลง สหกิจกับการเพิ่มขึ้นของขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการอ่อนตัวของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

รายได้จากการขายและการให้บริการ ในปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นผลจาก

- **รายได้จากดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไป (Conventional)** เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลจากการให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจบรรดาศาสตร์ และการเปิดให้บริการดาวเทียมไทยคม 7 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2557 ซึ่งไทยคมขายช่องสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม 7 ได้ครบร้อยละ 100 ในไตรมาสที่ 4/2558 รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้จากดาวเทียมไทยคม 6 จากบริการเสริมต่างๆ และรายได้จากการขายอุปกรณ์ให้แก่ผู้ประกอบการโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมโดยเฉพาะในประเทศเมียนมา
- **รายได้ของธุรกิจสื่อในประเทศกัมพูชา** เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการขายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
- **รายได้ของธุรกิจอินเทอร์เน็ต** เพิ่มขึ้นจากการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายวงจรรเช่า (lease line) การให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Internet data center หรือ IDC) และบริการเสริมอื่น ๆ แม้ว่ารายได้จากสื่อโฆษณาผ่านสมุดหน้าเหลือง การให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ และการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลดลงตามแนวโน้มอุตสาหกรรม พฤติกรรมของผู้บริโภค และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

สหกิจกับ

- **รายได้จากดาวเทียมไทยคม 4** ลดลงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการขายและติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งยอดขายจะขึ้นอยู่กับโครงการของลูกค้าในประเทศต่าง ๆ ในแต่ละปี ขณะที่รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ผู้ใช้ปลายทาง (UT) ในปี 2558 มียอดขายเพิ่มขึ้นในประเทศออสเตรเลียและญี่ปุ่น สหกิจกับยอดขายที่ลดลงในประเทศอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ Open Access Platform (OAP) ของไทยคม

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นผลจาก

- **ต้นทุนดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไป** เพิ่มขึ้นจากต้นทุนค่าเสื่อมราคาจากการให้บริการดาวเทียมไทยคม 6 และไทยคม 7 รวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าอุปกรณ์ที่ขายให้แก่ผู้ประกอบการโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ สหกิจกับการลดลงของต้นทุนค่าเช่าดาวเทียมจากการจัดหาดาวเทียมแบบทั่วไปมาให้บริการเป็นการชั่วคราวก่อนการส่งดาวเทียมไทยคม 6 ขึ้นสู่วงโคจร
- **ต้นทุนของธุรกิจสื่อในประเทศกัมพูชา** ที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของรายได้

สหกิจกับ

- **ต้นทุนดาวเทียมไทยคม 4** ลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนจากการขายและติดตั้งอุปกรณ์ตามการลดลงของรายได้

ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ ในปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าอนุญาตให้ดำเนินการ ตามการเติบโตของรายได้

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ในปีนี้ลดลงร้อยละ 26 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่ในไตรมาส 3/2557 มีการบันทึกขาดทุนจากการต่อจ่ายของค่าความนิยมในบริษัทย่อยของธุรกิจอินเทอร์เน็ต ขณะที่ในปี 2558 ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยของธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อลดลง รวมถึงการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการตลาดของธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ สหกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของธุรกิจดาวเทียม และธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ และการเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (การร่วมค้าของเซินในแอลทีซี ซึ่งดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย) ในปี 2558 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ไร้สาย Fixed Wireless และอินเทอร์เน็ตซิม (HSPA) รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย (Fixed Wireless Handset) และ SIM Card สหกับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศในรายการเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับใช้ชำระค่าต่ออายุสิทธิในการดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมของแอลทีซี และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นของเซิน

กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่เป็นผลจากการอ่อนตัวของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้มีขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศในรายการเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ธุรกิจอื่น (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2557	2558	%YoY
รายได้จากการให้บริการ	150	227	51%
ต้นทุนการให้บริการ	(105)	(188)	79%
ขาดทุนจากสำรองเผื่อดอกเบี้ยของส่วนต่างของสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(433)	(433)	0%
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	(40)	(35)	-13%
ขาดทุนสุทธิ	(413)	(441)	7%
ส่วนแบ่งผลขาดทุนของกลุ่มอินทัช	(216)	(247)	15%

ธุรกิจอื่น ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อและโฆษณา ธุรกิจการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจภายใต้โครงการ InVent โดยขาดทุนสุทธิส่วนใหญ่เป็นผลจากขาดทุนจากสำรองเผื่อดอกเบี้ยของส่วนต่างของสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการของไอทีวี

สรุปฐานะการเงิน
ข้อมูลฐานะการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินเฉพาะของอินทัช	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	%
สินทรัพย์					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	305	2%	175	1%	-43%
เงินลงทุนชั่วคราว	1,788	12%	1,624	11%	-9%
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	12,121	85%	12,519	87%	3%
สินทรัพย์อื่น	128	1%	108	1%	-16%
รวมสินทรัพย์	14,342	100%	14,426	100%	1%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินอื่น	191	1%	180	1%	-6%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	14,151	99%	14,246	99%	1%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	14,342	100%	14,426	100%	1%

สินทรัพย์ของอินทัช เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปี 2557 โดยเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางแห่ง สหกับการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของอินทัช เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปี 2557 โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 สหกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 2.23 บาท และ 2.40 บาท ในเดือนเมษายน 2558 และเดือนกันยายน 2558 ตามลำดับ

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	%
สินทรัพย์					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,454	6%	3,621	6%	5%
เงินลงทุนชั่วคราว	4,378	8%	4,404	8%	1%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,618	5%	3,070	5%	17%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	0%	2,162	4%	100%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า	20,925	38%	22,030	38%	5%
อาคารและอุปกรณ์	8,448	15%	9,146	16%	8%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	13,249	24%	11,227	19%	-15%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,303	4%	2,113	4%	-8%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของส่วนการดำเนินงานที่ยกเลิก	235	0%	54	0%	-77%
รวมสินทรัพย์	55,610	100%	57,827	100%	4%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
เงินกู้ยืม	11,102	20%	11,724	20%	6%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,942	16%	9,601	17%	7%
หนี้สินอื่น	1,102	2%	1,161	2%	5%
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของส่วนการดำเนินงานที่ยกเลิก	233	0%	-	0%	-100%
รวมหนี้สิน	21,379	38%	22,486	39%	5%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	34,231	62%	35,341	61%	3%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	55,610	100%	57,827	100%	4%

สินทรัพย์ของกลุ่มอินทัช เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ของบริษัทร่วมและการร่วมค้า สหสิทธิ์กับการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 ของบริษัทร่วม ซึ่งกลุ่มอินทัชได้ส่งต่อเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทร่วมให้แก่ผู้ถือหุ้นในงวดเดียวกันแล้ว รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้ในการชำระค่าต่ออายุสิทธิในการดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมของแอลทีซี สหสิทธิ์กับการลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการจากค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มอินทัช หนี้สินเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 สหสิทธิ์กับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของอินทัช สำหรับปี 2558

อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีได้เน้นข้อมูลและเหตุการณ์เกี่ยวกับไอทีวี ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไอทีวีมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 5,569 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมเกินทุนจำนวน 5,571 ล้านบาท และการที่ไอทีวีถูกเพิกถอนสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ ("สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ") โดยสำนักงานปลัดฯ เนื่องจากไอทีวียังมีได้ชำระค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างจำนวน 2,210 ล้านบาท รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างทั้งหมด และค่าปรับจากการปรับเปลี่ยนผังรายการจำนวน 97,760 ล้านบาท ตามที่สำนักงานปลัดฯ เรียกร้อง โดยเหตุที่ไอทีวียังคงมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว ผลจากการถูกเพิกถอนสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการทำให้ไอทีวีต้องหยุดดำเนินกิจการและต้องส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการให้กับสำนักงานปลัดฯ ไอทีวีได้ดำเนินการนำข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างจำนวน 2,210 ล้านบาท ดอกเบี้ยล่าช้า และค่าปรับจากการปรับเปลี่ยนผังรายการเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้ทั้งไอทีวีและสำนักงานปลัดฯ ต่างชำระค่าชดเชยให้แก่กันเป็นเงิน 2,890 ล้านบาท เท่ากัน อย่างไรก็ตามคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดได้ โดยยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้งบการเงินของไอทีวียังไม่ได้รวมรายการปรับปรุงที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์อันไม่แน่นอนดังกล่าว

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท จากการนำนโยบายการบัญชีใหม่ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ตัวเลขเปรียบเทียบที่นำมาแสดงนี้นำมาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และหลังจากปรับปรุงรายการตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2557	2558	%YoY
รายได้เงินปันผล	14,383	15,294	6%
รายได้อื่น	76	64	-16%
รวมรายได้	14,459	15,358	6%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(416)	(348)	-16%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(92)	(94)	2%
รวมค่าใช้จ่าย	(508)	(442)	-13%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	13,951	14,916	7%
ต้นทุนทางการเงิน	(3)	(3)	0%
กำไรสุทธิ	13,948	14,913	7%

งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2557	2558	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	12,021	12,665	5%
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	172	1	-99%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	154	169	10%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	14,522	15,833	9%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	71	-	-100%
รายได้อื่น	293	600	105%
รายได้รวม	27,233	29,268	7%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(6,160)	(6,474)	5%
ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(172)	(1)	-99%
ผลประโยชน์ตอบแทน			
ตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(985)	(1,067)	8%
ขาดทุนจากสำรองเผื่อดอกเบี้ยของส่วนต่าง			
ของสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(433)	(433)	0%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(379)	(344)	-9%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(2,532)	(2,066)	-18%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	(595)	100%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(192)	(194)	1%
รวมค่าใช้จ่าย	(10,853)	(11,174)	3%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	16,380	18,094	10%
ต้นทุนทางการเงิน	(388)	(309)	-20%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	15,992	17,785	11%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(508)	(470)	-7%
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	15,484	17,315	12%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี	(65)	1	-102%
กำไรสุทธิ	15,419	17,316	12%
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	14,761	16,078	9%
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	14,826	16,077	8%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(65)	1	-102%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	658	1,238	88%
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	658	1,238	88%
กำไรสุทธิ	15,419	17,316	12%

แหล่งที่มาและการใช้ไปของกระแสเงินสดรวม *		ล้านบาท	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
แหล่งที่มาของกระแสเงินสดรวม		การใช้ไปของกระแสเงินสดรวม	
รับเงินปันผล	14,986	เงินปันผลจ่าย	15,390
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	4,835	จ่ายเงินกู้ยืม	4,696
เงินสดรับจากการกู้ยืม	5,120	ซื้อสินทรัพย์ถาวร	1,315
เงินให้กู้ยืมและเงินทรองจ่าย		ซื้อบริษัทร่วมและการร่วมค้า	353
แก้งกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	106	เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนอื่นเพิ่มขึ้น	850
ขายสินทรัพย์ถาวร	9	เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก้งกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	1,973
		จ่ายดอกเบี้ย	259
		กระแสเงินสดรวมเพิ่มขึ้น	220
รวม	25,056		25,056

* กระแสเงินสดรวม ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2557	2558	Δ YoY
อัตรากำไรสุทธิ	54.2 %	54.9 %	0.7 %
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	60.9 %	64.1 %	3.2 %
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	27.5 %	28.3 %	0.9 %
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	0.9	0.9	0.0
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	4.60	5.01	0.41
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	7.70	7.95	0.25
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	4.39	4.63	0.24

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคต โดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และความเชื่อของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างของคำที่ใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น "อาจจะ" "จะ" "คาดว่า" "ตั้งใจว่า" "ประมาณ" "เชื่อว่า" "ยังคง" "วางแผนว่า" หรือ คำใด ๆ ที่มีความหมายทำนองเดียวกัน เป็นต้น

แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะถูกจัดทำขึ้นจากสมมติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานก็ตาม สมมติฐานเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจจะทำให้ผลงาน ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกทั้งบริษัท และผู้บริหาร/พนักงาน ไม่อาจควบคุมหรือรับรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้